



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
17 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การดำเนินงานของ สร. และรัฐบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการรายวัน, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ sanook, bangkokpost, workpointnews, nationtv, bangkokbiznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcot, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thastanadard, prachachat, thaipbs

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยก่อนการประชุมได้พูดคุยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาถึงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์สภา ภายหลังการประชุม นายอนุทินเปิดเผยว่า สร.ได้เตรียมการรองรับการแพร่ระบาดระยะที่ 3 ไว้แล้ว สำหรับรพ.ที่เตรียมเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 คือ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ของกทม. โดยแพทย์ พยาบาลที่จะดูแลรักษา สร.เป็นผู้ดำเนินการ

-นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้มี 5 สายการบินเอกชนที่ยกเลิกเที่ยวบินมาประเทศไทย ส่วนเที่ยวบินที่ไม่มีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวต่างขาติเดินทางมาประเทศไทย สายการบินนั้นจะหยุดบินเอง จึงไม่นำเข้าข้อเสนอของผู้แทนสมาคมธุรกิจการบินแห่งประเทศไทยที่ให้ปิดประเทศ หยุดการบินเป็นเวลา 1 เดือนเข้าที่ประชุม

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์ฯ ยืนยันสถานการณ์แพร่ระบาดยังอยู่ในระยะที่ 2 แต่ต้องเตรียมตัวรับมือโดย **ด้านสาธารณสุข** ให้เตรียมความพร้อมรพ.ให้เพียงพอ เตรียมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเชิญแพทย์ที่เกษียณให้เข้ามาช่วย รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ ส่วนของกลางที่ยึดมาได้ให้นำไปจัดสรรให้กับรพ.ระหว่างดำเนินคดี **ด้านข้อมูลข่าวสาร** ให้แก้ไขตามที่มีการร้องเรียนมาที่ศูนย์ฯ **ด้านต่างประเทศ** การยกเลิกฟรีวีซ่าและวีโอเอ ไม่มีประเทศใดขัดข้อง ส่วนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ให้ตั้งทีมไทยแลนด์ในทุกประเทศเพื่อรับมือ **ด้านมาตรการป้องกัน** เสนอกรม. ให้ช่วงสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ไม่เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดงานของภาคเอกชน และชดเชยวันหยุดในโอกาสอื่นในปีนี เมื่อสถานการณ์บรรเทาลง

ส่วนการปิด หรือหยุด หรือระงับการเปิดสถานที่บางแห่ง ซึ่งเป็นที่ชุมนุมชนหรือคนไปอยู่รวมกันจำนวนมาก มีเกณฑ์ 2 ข้อ 1.สถานที่ซึ่งมีผู้คนไปชุมนุมกันคราวละมากๆ เป็นกิจวัตร และมีโอกาสเสี่ยงสูง ให้เสนอกรม.เพื่อให้หน่วยงานไปหยุดหรือปิดกิจการไว้ชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ 18 มี.ค. เช่น มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนรัฐและเอกชน โรงเรียนนานาชาติ สถานกวดวิชา สนามมวย สนามกีฬาที่มีการสัมผัสถึงกัน ส่วนโรงพยาบาลต้องดูรายละเอียดหรือกำหนดเกณฑ์ผู้ชุมนุม ส่วนสถานที่อื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์ สามารถเปิดดำเนินการได้แต่ต้องมีมาตรการรองรับ เช่น วัดใช้ สวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร มีเจลล้างมือ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราเป็นระยะ หากมีการฝ่าฝืน จะสั่งปิดเป็นรายๆ 2.ให้กำหนดมาตรการเลื่อนหรือเลื่อนเวลาทำงาน/รับประทานอาหารกลางวัน จัดที่นั่งห่างกันหนึ่งเมตร และให้ทุกกระทรวงพิจารณาเรื่องการทำงานที่บ้าน

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สร. แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 33 ราย รวมติดเชื้อสะสม 147 ราย หายป่วย 38 ราย รักษาในรพ. 108 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยผู้ป่วยที่พบเพิ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (16 ราย) สัมผัสผู้ที่ติดเชื้อเดิม เช่น สนามมวย, สถานบันเทิง กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ป่วยใหม่ (17 ราย) เดินทางมาจากต่างประเทศ และทำงานใกล้ชิดคนต่างชาติ ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 1 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 83 คน ในจำนวนนี้ 6 คน รับผิดชอบต่ออาการที่รพ. ทั้งหมดไม่มีไข้ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ที่เหลือ 77 คน (ผู้ชาย 24 คน ผู้หญิง 53 คน) ทุกคนไม่มีไข้ ยังต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ถึงมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อหยุดการแพร่เชื้อ โดยงดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจำนวนมาก ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สถานบันเทิง สนามกีฬา และสถานศึกษา ยกเว้นการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้น

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, INN

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมว.สร. ชมทีมคัดกรอง รักษา ทำงานอย่างทุ่มเท ขณะที่ประชาชนมีความตื่นตัวสูง ทั้งนี้ ได้ปิดบัญชีส่วนตัวในโซเชียลเกือบหมด เพื่อมุ่งทำงาน

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv., INN

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะพิจารณามาตรการปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับนายกฯ ตัดสินใจ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ : TNN</b> -เสนอข่าว ทีมแพทย์จากกองทัพเรือและสธ. เข้าไปตรวจคนไทย 77 คนที่กลับจากอิตาลี ภายในอาคารรับรองสกัดหีบ เบื้องต้นไม่มีใครมีไข้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</b> -เสนอข่าว นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ นพ.สุเทพ เพชรมากร ผู้ตรวจราชการสธ. แถลงสรุปการคัดกรองผู้โดยสารวันที่ 15 มี.ค. ว่า ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ คัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 22,454 คน จาก 246 เที่ยวบิน พบผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อ 1 ราย และมีแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ที่วีซ่าการเดินทางหมดอายุ 115 คน ซึ่ง 3 คน ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 จึงต้องกักตัวไว้ที่ห้องตรวจคัดกรองพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ อยู่ระหว่างรอผลแล็บ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</b> -เสนอข่าว สสจ.ฉะเชิงเทรา เข้าเคลียร์พื้นที่ อบจ.ฉะเชิงเทรา หลังนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อโควิด 19 พร้อมส่งทีมแพทย์ตรวจสอบแกนคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว</p>	
<p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, มติชนออนไลน์, พิมพ์ไทยออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, nationtv.</b></p> <p>-รมว.วัฒนธรรม เสนอศูนย์บริหารโควิด-19 ออกคำสั่งจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั่วประเทศ แนะนำสงกรานต์น้ำพระ-กราบขอพรพ่อแม่ที่บ้าน ไม่ออกไปที่ชุมชน</p> <p>-รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงแอปพลิเคชันติดตามผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ว่า สามารถติดต่อผู้โดยสารที่เข้ามาในเมืองไทย รวมถึงผู้ที่กักกันตัวอยู่ที่บ้านได้ทุกคน เป็นข้อมูลเรียลไทม์ ได้ส่งแอปฯ ให้กรมควบคุมโรคและการท่าอากาศยานแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบ</p> <p>-กสทช.ประสานงานผู้ให้บริการมือถือช่วยติดตามกลุ่มคนที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ 1,300 คน โดยให้ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน AOT airport เพื่อติดตามการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ กสทช.จะแจกซิมฟรีมูลค่า 49 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีน อิตาลี อิหร่าน เกาหลีใต้ ฮองกงและมาเก๊า</p> <p>-เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ตรวจเข้มการแพร่ระบาด COVID-19 ล่าสุดมีผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ถูกกักตัวไปแล้ว</p> <p>-ผบ.ทบ.มีนโยบายเปิดศูนย์ประสานงานทางการแพทย์ โดยบูรณาการ ก.กลาโหม ก.สาธารณสุข และเหล่าทัพ โดยจะมีบริการทางการแพทย์ การเตรียมบุคลากร และการสร้างมาตรการรับมือให้กับกำลังพล</p> <p>-กทม. เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วย โดยรพ.ราชวิถี จะเป็นหน่วยส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ของกทม. 4 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน และรพ.สิรินธร แห่งละ 6 เตียง รวม 24 เตียง หากจำเป็นมากกว่านี้ จะใช้รพ.บางขุนเทียน โดยเลือกศูนย์ฟื้นฟูกลางน้ำ 8 อาคาร อาคารละ 4 ห้อง รวม 32 ห้อง สำหรับเป็นสถานที่บำบัดรักษา</p> <p>-รมว.การอุดมศึกษา สั่งการให้สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดทำระบบสุขภาพทางไกล เพื่อให้บริการคัดกรองวินิจฉัยเบื้องต้น และตอบคำถามผ่านระบบตอบการสนทนาอัตโนมัติ (Chat bot)</p> <p>-ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันที่ 16-22 มี.ค. 2563 เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ลดภาวะเสี่ยงจากโควิด-19</p> <p>-ธ.กสิกรไทย ปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา 16-20 มี.ค. เพื่อทำความสะอาด หลังมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยโควิด-19 แม้ตรวจไม่พบเชื้อ</p> <p>-นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.ยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า COVID-19 พบคนแข็งแรงไม่แสดงอาการป่วย แต่แพร่เชื้อได้ แนะนำระวังกลุ่มเสี่ยงคนชราและผู้มีโรค</p> <p>-เพจการ์ตูนชายหัวเราะ โพสต์ข้อความถึงหน่วยงานสาธารณสุขทุกหน่วย ว่า หากมีความประสงค์จะให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบของการ์ตูนหรืออื่น ๆ ชายหัวเราะและสื่อในเครือจะให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>-ผวจ.บุรีรัมย์ ประกาศปิดเมืองสู้โควิด-19 เพื่อความปลอดภัย หยุดกิจกรรม-ป้องกันการระบาด</p> <p>-ผวจ.อุทัยธานี ประกาศคัดกรองผู้ที่จะเข้ามา จ.อุทัยธานี โดยมีด่านตรวจวัดทุกทางเข้าจังหวัด ขอความร่วมมือรถทุกคันอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และขอให้งดการจัดงานเลี้ยง</p> <p>-ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีมติอนุญาตให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสามารถใช้หน้ากานามัยขึ้นนั่งพิจารณาคดีในบัลลังก์ได้</p> <p>-คุณหญิงสุภารัตน์ เกียรติพันธุ์ พรคเพื่อไทย แถลงข่าวเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โควิด-19 และเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการป้องกัน อาทิ เปิดเผยข้อมูลทางระบาดวิทยาให้ประชาชนทราบ คัดกรองเชื้อในกลุ่มเสี่ยงฟรี เปิดเผยแผนและมาตรการการรองรับการระบาดระยะ 3 และเชิญชวนให้ทุกองค์กรที่มีศักยภาพดำเนินการในพื้นที่สาธารณะใกล้พื้นที่ตั้งของตนเอง</p> <p>-นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำรัฐบาลสื่อสารกับประชาชน 4 ข้อ คือ ตั้งสถานีโทรทัศน์เฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง ตั้งศูนย์รับข้อมูลและตอบคำถามจากประชาชน อาจใช้หลายแพลตฟอร์ม ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มสร้างกลไกในการร่วมกันสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต่อประชาชน</p> <p>-นางอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงิน 20 ล้านบาท ให้กับสถาบันบำราศนราดูรเพื่อใช้ดำเนินงานทางการแพทย์ในวิกฤต COVID-19</p> <p>-ปลัด ก.พาณิชย์ ยืนยันสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าไปกักตุน</p> <p>-พาณิชย์ จ.สงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายยาที่ถูกร้องเรียนขายหน้าากอนามัยแพงกว่าปกติ</p>	
<p><b>ประเด็นผลกระทบ</b></p> <p><b>1.ปัญหาการตรวจคัดกรองและการรักษาผู้ป่วย COVID-19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Facebook ข่าว 3 มิติ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชายหนึ่ง อ้างว่ามีเพื่อนทำงานในวงการมวย 2 คน ไปสถาบันบำราศนราดูรเพื่อขอตรวจเชื้อ COVID-19 เนื่องจากทำงานใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีไข้ พยาบาลจึงให้กลับบ้านและแจ้งว่าน้ำยาที่ใช้ตรวจไม่พอ จึงไปตรวจเองที่รพ.แพทย์รังสิต เสียค่าตรวจเกือบ 5,000 บาท และจะทราบผลในอีก 2 วัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ ข่าว 3 มิติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเวช น้าหมอ แพทย์รพ.รามาริบัติ โพสต์เฟซบุ๊กว่า รพ.รามามา ยินดีให้บริการตรวจคนไข้ที่สงสัยโรค COVID-19 แต่ขอรับรองว่าอย่าคุกคามเจ้าหน้าที่ เช่น ชูจะทำร้าย ไอใส่หน้า หรือด่าว่าเจ้าหน้าที่ การตรวจต้องมีขั้นตอน ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ทำให้ตรวจได้ช้า หากมีการคุกคามเจ้าหน้าที่ รพ.จะไม่ให้บริการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Facebook</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความว่า บิดาป่วยโควิด-19 อาการหนัก รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนหน้านี้รพ.แจ้งว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ แต่อาการไม่ดีขึ้น พยายามติดต่อรพ.รัฐให้มารับตัวแต่ได้รับแจ้งว่าเต็มทุกที่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าวเฟซบุ๊กหมอลิ้นแพนด้า โพสต์ข้อความระบุว่า ต้องเร่งออกมาตรการสำหรับผู้ติดเชื้อ กรณีถ้าไม่มีอาการให้กักตัวอยู่บ้านหรือไม่ เพราะขณะนี้มีคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนื่องจากยังหารพ.ไม่ได้ 4 วันแล้ว</p> <p><b>2.การติดตามกลุ่มเสี่ยง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงคนไทย 132 คน ที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ช่วงวันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. เจ้าหน้าที่พบตัวและนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วกว่า 60 คน มีไข้ 4 ราย แต่ต้องตรวจละเอียดต่อไป และศอ.บต.จะเป็นศูนย์กลางในการประสานกับนักศึกษา 25 ประเทศที่มีความประสงค์จะกลับประเทศไทยที่มีกว่าหมื่นคน</p> <p>-ผู้ว่าฯ ยะลา เผย ยะลาไม่มีผู้ร่วมงานเผยแพร่ศาสนาที่มาเลเซีย 9 คน ยังไม่มีผิดปกติ รอผลตรวจอีกครั้ง</p> <p>-ผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวว่า ได้ติดตามตัวผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในประเทศมาเลเซียแล้ว 21 คน ทุกคนไม่มีไข้</p> <p>-ผู้ว่าฯ ปัตตานี กล่าวว่า ชาวปัตตานีที่เข้าร่วมงานที่มาเลเซีย 30 คน ได้เข้ารายงานตัวและตรวจคัดกรองแล้ว 19 คน พบ 7 คนมีไข้สูงและเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ ได้กักตัวไว้ที่รพ.ปัตตานี อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ที่เหลืออาการปกติ ให้มีการคัดแยกและกลับไปกักตัวที่บ้าน ส่วนอีก 11 คนกำลังรับรายงานตัวจากก้านันและนายอำเภอ เพื่อเข้ามาตรวจที่รพช.</p> <p>-จ.เชียงราย มีผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 257 ราย ล่าสุดเข้ามาเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 33 คน ได้ให้แยกสังเกตอาการในภูมิลำเนา 14 วัน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจอาการอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบรายใดมีไข้หรืออาการผิดปกติ</p> <p>-ผวจ.นครพนม กล่าวถึงกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ นราธิเบต ทองคำ เผยแพร่คลิป ระบุว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยเดินทางมา จ.นครพนม วันที่ 11-12 มี.ค. เริ่มมีอาการไข้วันที่ 12 มี.ค. เข้ารับการรักษาที่รพ.แห่งหนึ่ง จ.นครพนม ได้ตรวจสอบพบว่า นาย นราธิเบต พร้อมเพื่อนอีก 3 คน เดินทางมา จ.นครพนม วันที่ 11 มี.ค. มีเพื่อนไปรับและเดินทางไปที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช รวมถึงห้องเที่ยวในที่ต่างๆ หลายแห่ง มีบุคคลที่เป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงรวม 45 คน สสจ.ติดตามกลุ่มเสี่ยงได้ 31 คน ทุกคนจะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่ 16 มี.ค. โดยทีมเคลื่อนที่เร็วจะลงตรวจถึงบ้าน และต้องกักตัวเองในที่พัก 14 วัน ยืนยันยังไม่มีผู้ป่วยที่เป็นชาวนครพนม ส่วนกรณีเขียนมวยติดเชื้อโควิด-19 และคณะของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มานมัสการพระธาตุพนมในช่วงไล่เลี่ยกัน ได้ประชุมกับสสจ.นครพนม ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง การทำกิจกรรมของทั้งสองคณะ พบว่าคณะเขียนมวยมีสถานที่ทำกิจกรรม 9 จุด กลุ่มเสี่ยง 45 ราย ตามพบแล้ว 31 ราย ให้กักตัวเฝ้าดูอาการแล้ว อีก 14 ราย เป็นคนนอกพื้นที่ ยังไม่สามารถติดต่อได้ ส่วนคณะของ รมช.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันผลตรวจไม่ติดเชื้อ กลุ่มคน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่วมคณะและคนใกล้ชิดไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง</p> <p>-จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ ต.ห้วยยาง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศประจำปี ณ บ้านพักส่วนตัว รพ.สต.อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวกว่า 100 คน และจะขอให้พักอยู่ในบ้านเพื่อดูอาการ 14 วัน</p> <p><b>3.ชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยแพร่มีการขายอุปกรณ์ชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง อย.ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มี การขึ้นทะเบียนชุดตรวจ COVID-19 ในประเทศไทย และอุปกรณ์เหล่านี้ควรให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ตรวจ ดังนั้นขอให้ ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์กระปุก</p> <p>-เสนอข่าว หมอแล็บแพนด้า โพสต์เตือนห้ามซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวเอง ยังไม่ผ่านอย.และยังผิดกฎหมาย ควรตรวจดีเอ็นเอหาเชื้อที่รพ.เท่านั้น</p> <p><b>4.รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, thestandard, newplus, mthai, workpointnews, ไอเอ็นเอ็น, nationweekend, workpointnews, businesstoday, สำนักข่าวไทย ทีวีทุกช่อง</p> <p>-เสนอข่าว ลิเดีย ศรีณรัชต์ ดิน ภรรยาแมทธิว โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ว่า ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19</p> <p>-มีรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางอ้อ 1 รายติดเชื้อโควิด-19 ถูกส่งไปรักษาที่รพ.กลาง คาดว่าติดเชื้อมาจากสนามมวย ส่วนเจ้าหน้าที่รายอื่นตรวจเบื้องต้นไม่มีผู้ใดมีไข้ แต่ให้กักตัว 14 วัน ทั้งนี้ กทม.จะให้ สธ.เป็นผู้แถลงยืนยันข้อมูลดังกล่าว</p> <p>-กองทัพบก ยืนยัน พล.ต. ราจิต อรุณรังสี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่รพ.พระมงกุฎเกล้า สั่งกักตัวผู้ ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง 36 นาย</p> <p>-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่ รอง สว. กก.สส.3 บก. สส.บช.น. ได้ติดเชื้อโควิด-19</p> <p>-จุฬาฯ ออกมาตรการ หลังอาจารย์คณะนิติฯ 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 โดยเข้ารับการรักษาที่รพ.แห่งหนึ่ง</p> <p>-ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ สั่งการให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ อบจ.ทุกคน งดมาทำงาน 5 วัน ให้ ทำงานออนไลน์แทน พร้อมเคลียร์พื้นที่ควบคุมโรค หลัง “นายกโก” ติดโควิด</p> <p>-โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส สั่งปิด 14 วัน ระหว่างวันที่ 16-30 มี.ค. 2563 หลังมีผู้ปกครองนักเรียนแจ้งว่าร่วมทำกิจกรรม กับคนติดเชื้อโควิด-19</p> <p>-ผวจ.เพชรบูรณ์ เผย ขณะนี้ จ.เพชรบูรณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ราย เป็นชายสัญชาติเบลเยียม อายุ 67 ปี มี บ้านพักอยู่ใน อ.เมือง จากการสอบสวนโรคพบว่าเดินทางมาจากประเทศเบลเยียม</p> <p>-น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ ลูกสาว นายสุเทพ เทือกสุบรรณ โพสต์อินสตาแกรมว่า สามิซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวฮ่องกงติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ทราบว่าติดจากที่ไหน โดยสามิเคยไปนิวยอร์ก แต่ตอนนั้นไม่ใช่ประเทศกลุ่มเสี่ยง และไม่เคยไปฮ่องกงร่วม 2 เดือน</p> <p><b>5.ค้านปิดสถานบันเทิง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เชียงใหม่นิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ประกอบการสถานบันเทิงเชียงใหม่ ค้านแนวคิดปิดสถานบริการเพื่อป้องกันโควิด-19 เกรงจะทำให้พนักงาน นับหมื่นตกงาน</p> <p>-เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวถึงการเสนอปิดสถานบันเทิง ว่า เมืองพัทยามีผลกระทบ แนนอน แต่หากเป็นมติประชุมทางผู้ประกอบการเองก็ต้องให้ความร่วมมือ</p> <p><b>6.น้ำมะละกอปั่นป้องกัน COVID</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายสันตต์ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมอ พื้นบ้าน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทดสอบสูตรน้ำมะละกอปั่นจากตำรายาโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อเป็นอีกแนวทางในการ ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 เนื่องจากในมะละกอมีเอนไซม์ปาเปน และสารไฟโตเคมีคอล ยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, สำนักข่าวไทย, ทีวีทุกช่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-มาเลเซีย พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันเดียว 190 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 428 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากร่วมกิจกรรมศาสนา</p> <p>-อิตาลี ในรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิตถึง 368 ราย รวม 1,809 ราย และมีผู้ป่วยใหม่ในประเทศ 3,590 คน จำนวนผู้ป่วยสะสม 24,747 คน เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ว่าอาจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>-กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 12 ราย โดยผู้ติดเชื้อที่พบใหม่ ประกอบด้วย ทารกชายชาวฝรั่งเศสวัย 4 เดือน และผู้ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย ได้ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ</p> <p>-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 74 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 8,236 ราย เสียชีวิต 75 ราย</p> <p>-ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และกาตาร์ มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อ 6 ชาติ รวมกัน 963 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต</p> <p>-จีน จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศลดลงอย่างมาก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย โดย 12 รายเดินทางมาจากต่างประเทศ</p> <p>-สหรัฐฯ นาวิกโยธินสหรัฐฯ เป็นทหารอเมริกันรายแรกที่ถูกรวบรวมว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากไปประจำการอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิตาลี</p> <p>-สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก และ ออสเตรีย ประกาศมาตรการจำกัดการเดินทางของพลเมือง สั่งปิดร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง และโรงเรียน ตลอดจนสั่งห้ามการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากในที่สาธารณะ</p> <p>-โปรตุเกส ประกาศปิดชายแดนติดกับสเปนอย่างน้อย 1 เดือน อนุญาตให้เฉพาะการเดินทางข้ามแดนเพื่อไปทำงานเท่านั้น</p> <p>-เยอรมนี ประกาศปิดพรมแดนติดต่อกับ 5 ประเทศเป็นการชั่วคราว ได้แก่ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เดนมาร์ก และลักเซมเบิร์ก เริ่มตั้งแต่ 16 มี.ค.</p> <p>-ฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิตอีก 29 ราย รวมเป็น 120 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 900 ราย รวมจำนวนกว่า 5,400 ราย</p> <p>-บาฮามาส พบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ เป็นชายชาวบาฮามาสวัย 61 ปี ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศ</p> <p>-ฟิลิปปินส์ ห้ามประชาชนทั้งเกาะลูซอนออกจากบ้าน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เริ่ม 17 มี.ค.นี้</p> <p>-ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 167,444 ราย มากที่สุดนอกจีนคือ อิตาลี 24,747 ราย อิหร่าน 13,938 ราย ส่วนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกินพันคนคือ เกาหลีใต้ 8,162 ราย สเปน 7,798 ราย เยอรมนี 5,795 ราย ฝรั่งเศส 4,513 ราย สหรัฐฯ 3,499 ราย เนเธอร์แลนด์ 2,271 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 2,200 ราย นอร์เวย์ 1,221 ราย อังกฤษ 1,144 ราย และสวีเดน 1,022 ราย ผู้ติดเชื้อหายป่วยแล้ว 76,038 ราย</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> ผจก.รายวัน</p> <p>-กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยทำให้ประชาชนวิตกกังวลและบั่นทอนจิตใจ นักจิตวิทยาแนะว่า ควรเสพสื่อเท่าที่จำเป็น เพราะสื่อโซเชียลเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้กลั่นกรอง เปลี่ยนวิธีคิด ให้ใช้หลักเหตุผล มองในแง่บวก ให้คนในครอบครัวช่วยว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้มีการเมืองออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการจัดการโควิด-19 น้อยลง ถือว่าถูกต้องและมาถูกทางแล้ว รวมทั้งขณะนี้ นายกฯ ระบุว่า ก่อนประชุมศูนย์บริหารโควิด-19 ได้หารือรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ สะท้อนถึงการรับฟังข้อมูลจากคนที่เชี่ยวชาญจริงแล้วจึงมีมาตรการรับมือ ซึ่งเป็นแนวทางที่คนไทยควรสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยมีการเสนอให้เลื่อนวันหยุดสงกรานต์เพื่อหยุดการเคลื่อนย้ายประชาชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงขยายขอบเขตกลุ่มที่ต้องได้รับการตรวจฟรี ด้วยการนิยามกลุ่มเสี่ยงใหม่เมื่อมีการติดต่อภายในประเทศ ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ หลักวิชาการ เข้ามาชี้แจงในการกำกับนโยบาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต</p> <p>-กล่าวถึงนโยบายรับมือโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ว่า มีอำนาจแต่บริหารไม่เป็น ไร้ทิศทาง ลำช้า ไม่กล้าตัดสินใจ กลับไปกลับมา หน่วยงานราชการต่างคนต่างทำงาน หากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องนำมาเชื่อถือ มีมาตรฐานเข้มแข็งที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จะสามารถควบคุมโรคได้ดี โดยเปรียบเทียบกับรับมือของประเทศสิงคโปร์ นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ลงมือทำจริง แก้ปัญหาฉับไว สื่อสารกับประชาชนด้วยท่าทีอ่อนน้อม แสดงถึงภาวะผู้นำที่มีเมตตาธรรม ทำให้ประชาชนผ่อนคลายได้มาก และ WHO ยกให้ประเทศสิงคโปร์เป็นแบบอย่างในการรับมือโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังยกย่องอีกหลายคนที่มีภาวะผู้นำที่ดีเยี่ยมในการจัดการภาวะวิกฤติโควิด -19 อาทิ ประธานาธิบดี ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์ และจีน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาหน้ากอนามัยขาดแคลน กรมการค้าภายในร้องทุกข์กล่าวโทษกรมศุลกากร จนมีการโยกย้ายอธิบดีกรมการค้าภายใน โดยไม่ได้มีการสอบสวนตามระบบปกติ ถือเป็นความโกลาหลในการบริหารงานในรัฐบาล ซึ่งสะท้อนว่าระบบคสช.ยังคงอยู่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ เมืองไทย 360 องศา</p> <p>-กล่าวว่า ความวุ่นวาย โกลาหล จะลดน้อยลง หากนักการเมืองทั้งหลายหยุดแสดงความเห็น และปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานแก้ปัญหาอย่างเต็มที่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก คอลัมน์รายงานพิเศษ</p> <p>-กล่าวถึงรัฐบาลอังกฤษ ที่ใช้การจัดการต่างไปจากประเทศอื่น โดยไม่เน้นป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น แต่จะปล่อยให้ร่างกายคนอังกฤษสร้างภูมิคุ้มกันให้รวดเร็วที่สุด หรือภูมิคุ้มกันระดับชุมชน ซึ่งหากนำไปปฏิบัติจริง ปัจจุบันอังกฤษมีประชากร 66.8 ล้านคน จะต้องปล่อยให้ทั่วประเทศอย่างน้อย 47 ล้านคนติดเชื้อ และอาจมีผู้เสียชีวิตกว่า 1 ล้านคน ซึ่งแนวทางของอังกฤษขัดแย้งกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาในไทยไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ โดยจะได้ผลต่อเมื่อมียาหรือวัคซีนออกมาช่วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า ผลสำรวจของนิต้าโพลเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความกังวลและกลัวติดเชื้อมากที่สุด โดยป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน สิ่งที่ทำให้หงุดหงิดใจมากเมื่ออ่านข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 คือ คนที่กลับจากประเทศเสี่ยงแล้วไม่กักตนเอง แสดงว่า คนไทยตื่นตัวแต่ไม่ตระหนัก มีการป้องกันตนเอง แต่ในอนาคตขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร ส่วนประเด็นการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เริ่มมาจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำให้สับสนว่าทุกคนจำเป็นต้องใส่หน้ากากหรือไม่ สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส ยังมีความคำถามว่าใครควรต้องตรวจ ซึ่งรัฐบาลต้องมีความชัดเจน ส่วนการบริหารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในสถานการณ์วิกฤติ โฆษกรัฐบาลไม่สามารถให้ข้อมูลกับสาธารณะอย่างชัดเจน ไม่มีข้อเสนอแนะหรือกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ดี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 3 ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค สำหรับกิจกรรมรวมกันของคนหมู่มาก ระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน สถานศึกษา วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า ค่ายทหาร เรือนจำ และ ทัณฑสถาน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข้อมูลเรื่องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากผ้า และแนะนำการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า จากโพลสำรวจ เห็นว่าสิ่งที่รัฐควรเร่งลงมือทำให้เป็นรูปธรรม คือ ปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ มีรถตรวจสอบโควิด-19 เคลื่อนที่ตามจุดเสี่ยง มีนโยบายควบคุมเคร่งครัด จัดสถานที่ดูแลผู้สงสัยติดเชื้อแยกต่างหากจากรพ. ควรมีสถานกักกันแยกจากรพ. จุดวัดไข้ คัดกรอง ไม่ควรทำที่ รพ. เพื่อลดความแออัดและภารกิจของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12</p> <p>-กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด บุคคลธรรมดาควรใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงร้อน ล้างมือเป็นประจำ องค์กรควรจัดให้มีการตรวจวัดไข้ และจัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้ผู้เข้ามาติดต่อ หมั่นทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย รัฐบาลต้องบริหารจัดการให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถือเป็นนิมิตหมายที่ดี</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน 360, เดลินิวส์, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชน 25 จังหวัด รับมือพายุระหว่าง 15-17 มี.ค.นี้ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ เกินมาตรฐาน 19 พื้นที่ และอยู่ในโซนสีแดง 11 พื้นที่ ภาคเหนือ เป็นสีแดง 11 พื้นที่ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพสูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 356 มคก./ลบ.ม. ภาคอีสาน ฝุ่นละอองลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น จ.อุบลราชธานี ค่า PM2.5 เกินมาตรฐานเล็กน้อย 51 มคก./ลบ.ม.</p>	-
<p><b>ความปลอดภัยบนถนน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร่วมประชุมทวิภาคีกับรัฐบาลสวีเดน และประกาศรับรองปฏิญญาสตอกโฮล์ม สนับสนุนการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยอย่างเต็มที่ แม้ไทยยังไม่สามารถลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้ตามเป้าหมาย แต่มีวิสัยทัศน์สร้างความปลอดภัยของประชาชนทุกคนและทุกภาคมี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนร่วมให้ได้ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเรียนรู้หลักการการทำงานลดอุบัติเหตุบนถนนจากประเทศอื่น ๆ และจะกำกับติดตามการทำงานในทุกยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ newsplus</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก เตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เกิดจากการยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ขณะหลับร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วง ๆ การนอนหลับจะขาดตอน ส่งผลต่อการทำงานของสมอง ง่วงผิดปกติในเวลากลางวัน เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และเสี่ยงเกิดโรคอื่น ๆ ตามมา สัญญาณเตือนคือ กรนเสียงดังเป็นประจำ ขณะหลับหยุดหายใจหรือหายใจเอือกเหมือนสำลั๊กน้ำลาย เสียงดังสลับนิ่งเงียบเป็นพัก ๆ ตื่นมารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก ง่วงนอนมากผิดปกติ ไม่สดชื่นหรือปวดศีรษะหลังตื่น ไม่มีสมาธิทำงาน ซ้ำลิ้ม หงุดหงิดง่าย วิตกกังวลหรือซึมเศร้า ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเพื่อเข้ารับการรักษาวินิจฉัย สำหรับผู้ป่วยแนะนำให้คุมอาหาร ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการนอนหงาย งดแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่และนอนหลับพักผ่อน และไม่ควรขับรถขณะง่วง</p>	-
<p><b>ผลตรวจเอกซเรย์ปอด Klenns ไม่ได้มาตรฐาน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ออย.</p> <p>-เสนอข่าว ออย. ออกประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอกไก่ป่น Klenns รสนมเปรี้ยวผักและผลไม้รวม และรสกล้วยโยเกิร์ตสตอเบอร์รี่ จาก บ.เอชไอซี รีพับลิค จำกัด ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และเรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ เตือนประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว</p>	-
<p><b>โครงการราชทัณฑ์ปันสุข</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่เรือนจำ จ.ชัยนาท จัดบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง โดยมี รอง ผวจ.ชัยนาท นพ.สสจ.ชัยนาท ผอ.รพ.ชัยนาทเรนทร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขร่วมด้วย</p>	-

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

